

Số: **63** / 2007/NQ - HĐND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2007**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 120, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

Căn cứ Điều 11, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007 được trình bày trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.

Sáu tháng đầu năm 2007, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, sự biến động tăng giá một số loại vật tư hàng hóa; dịch bệnh xảy ra trên diện rộng ở cây trồng, vật nuôi... không thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhưng kinh tế - xã hội Tỉnh nhà vẫn tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm 2006. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,3%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt trên 296 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32% (giảm 2,4%). Các chương trình, dự án trọng điểm đã và đang được đẩy nhanh, tạo ra động lực và niềm tin mới trong toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực. Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, bầu cử bổ sung HĐND huyện Lộc Hà, phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) diễn ra an toàn và kết quả tốt. Cải cách hành chính thu được một số kết quả tích cực.

Đạt được những thành tích, kết quả nêu trên là nhờ các chủ trương đúng đắn của Tỉnh uỷ; sự đoàn kết trong các cấp, các ngành; sự đổi mới chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả của chính quyền các cấp; vai trò giám sát của HĐND, sự đóng góp quan trọng của UBMT Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương

đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trên các lĩnh vực và sự nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như năng suất một số loại cây trồng, sản lượng lương thực, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp, cụm làng nghề còn chậm. Tiến độ thi công và giải ngân một số công trình chưa đạt kế hoạch đề ra, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng chậm được quyết toán. Công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch còn nhiều tồn tại, bất cập. Nguồn thu ngân sách còn thiếu bền vững. Công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... chưa thực sự mạnh mẽ; chất lượng phục vụ và cơ sở vật chất khám chữa bệnh chậm được cải thiện. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế. Cải cách hành chính đạt kết quả chưa cao, có nơi còn hình thức, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các khoản thu đóng góp của nhân dân ở một số địa phương còn lớn, một số khoản thu trái quy định. Đời sống của nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, thuần nông còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2007 đã được xác định tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XV, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình phát triển, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó: tăng trưởng kinh tế đạt trên 11,72%; thu ngân sách nội địa đạt 274 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 32,5 triệu USD. Tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển xuất khẩu để đạt mục tiêu đề ra.

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để giành thắng lợi toàn diện vụ sản xuất Hè thu, Vụ Đông, góp phần bù đắp thiếu hụt sản lượng lương thực vụ Đông xuân và ổn định đời sống nhân dân. Chủ động các điều kiện cho sản xuất vụ Đông xuân năm 2007 – 2008 kịp thời vụ và hiệu quả. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và các loại cây trồng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Xây dựng quy hoạch vùng và tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi ruộng đất để phát triển kinh tế tổng hợp, chăn nuôi tập trung và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Tập trung củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn; có chính sách xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và buôn bán lâm sản trái phép, đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy rừng. Kiểm tra việc quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và báo cáo cho HĐND tỉnh vào kỳ họp tới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư phục vụ nông nghiệp, thủy sản. Tổ chức tốt công tác đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản; nâng cao chất lượng công tác dịch vụ và thông tin liên lạc phục vụ sản xuất cho bà con ngư dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đê, kè phòng chống bão lụt và khu tránh trú bão cho tàu thuyền đánh cá.

2. Tập trung cao cho công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể của tỉnh đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch Khu mỏ sắt Thạch Khê; Quy hoạch chi tiết Khu Kinh tế Vũng Áng. Hoàn chỉnh Quy hoạch thành phố Hà Tĩnh, Quy hoạch mở rộng thị xã Hồng Lĩnh, Quy hoạch Khu Du lịch Thiên Cầm thành khu du lịch quốc gia, Quy hoạch chung và chi tiết huyện Lộc Hà, Quy hoạch phát triển kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát và điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực như: khu, cụm công nghiệp; điện lực, giao thông vận tải; quy hoạch cây trồng vật nuôi chủ yếu, quy hoạch chi tiết rừng sản xuất, cây cao su... Quy hoạch các bãi xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm ở thành phố Hà Tĩnh và hệ thống hạ tầng khu mỏ sắt; dự án thủy lợi Sông Trí, kênh trục Sông Nghèn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Năng khiếu... Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Tích cực hoàn thành các bước chuẩn bị cho khởi công khai thác mỏ sắt Thạch Khê vào cuối năm 2007. Quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư, nhằm ổn định đời sống của nhân dân. Ban hành chính sách xuất khẩu, ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông lâm sản. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công trình kết cấu hạ tầng ở các địa phương.

3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tăng thu ngân sách các cấp, đặc biệt chú ý đến một số nguồn thu như: thuế xuất nhập khẩu, thuế ngoài quốc doanh, thuế cấp quyền sử dụng đất... Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, chống thất thu ngân sách. Đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất, thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác huy động vốn và đa dạng các hình thức thu hút đầu tư, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn cho các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí vốn, quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành; thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu năm 2008. Hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm của Trung ương, nước ngoài thực hiện trên địa bàn. Kiểm tra, kiểm soát việc cấp phép cho các doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

4. Huy động các nguồn lực để phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi, thúc đẩy thực hiện chương trình phổ cập bậc trung học; triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh. Quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là cho người nghèo và các đối tượng xã hội khác; nâng cao ý thức cho đội ngũ viên chức ngành y tế kết hợp với việc thực hiện tốt quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý chất lượng và giá thuốc trên địa bàn tỉnh. Làm

tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em. Chuẩn bị tốt việc ra nghị quyết chuyên đề về y tế vào cuối năm 2007.

5. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, kỷ cương hành chính của chính quyền các cấp, phẩm chất, năng lực của đội ngũ công chức. Tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo khách quan, minh bạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài chính, doanh nghiệp, du lịch - dịch vụ, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường, chính sách xã hội, thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm... Nâng cao chất lượng phục vụ của các trung tâm giao dịch "một cửa". Xử lý nghiêm túc, khách quan những tổ chức, cá nhân vi phạm, gây phiền hà sách nhiễu trong thực hiện công vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở các xã, phường, cơ quan và các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, hạn chế tối đa tai nạn giao thông. Giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 xã Ngọc Sơn và Sơn Lộc và giữa các địa phương khác phù hợp với thực tiễn, đúng pháp luật.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2007. Tổ chức khen thưởng xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

III. CÁC TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH:

1. Về Tờ trình số 116/TTr - UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tiến hành các bước theo đúng quy trình để hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

2. Về Tờ trình số 119/TTr - UBND tỉnh về việc quyết nghị một số chủ trương, chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, HĐND tỉnh nhất trí cho thanh lý và chuyển đổi diện tích rừng trồng kém hiệu quả từ các nguồn vốn, rừng sản xuất, rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cây cao su có hiệu quả hơn.

3. Về Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, đây là công trình đại thủy nông, đa mục tiêu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí cao và đề nghị đẩy nhanh tiến độ sớm phê duyệt dự án và tổ chức các bước tiếp theo để khởi công công trình vào 6 tháng cuối năm 2007.

4. Về Công văn số 1502/UBND-TM1 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thu các khoản đóng nộp của của nhân dân, UBND tỉnh cần tổ chức khảo sát đánh giá mức thu thực tế ở các địa phương, chuẩn bị Đề án trình HĐND tỉnh ở kỳ họp tới.

Trước mắt, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về mức thu đóng nộp của nhân dân và tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Quân khu IV;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình